

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại buổi làm việc của Tổ công tác số 3 kiểm tra đơn đốc, tháo gỡ khó khăn
vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
đối với thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn.**

Ngày 15/8/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng - Tổ trưởng Tổ công tác số 3 đã tổ chức buổi làm việc kiểm tra đơn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đối với thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn. Thành phần tham dự gồm: Thành viên Tổ công tác số 3 (Theo Văn bản số 140/KH-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh), đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Tây Sơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Tây Sơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

Hiện nay, công tác giải ngân vốn năm 2023 đang được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành các Văn bản, Chỉ thị chỉ đạo yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành công tác giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch tiến độ. Theo Báo cáo tổng hợp về kết quả giải ngân vốn trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh, cơ bản chưa đạt theo kỳ vọng, yêu cầu đề ra. Trước tình hình đó Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định thành lập 3 Tổ công tác kiểm tra giải ngân đơn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần phải ưu tiên tập trung tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm 2023.

Theo số liệu báo cáo của UBND thị xã An Nhơn và UBND huyện Tây Sơn có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 rất thấp (38,2% và 28,01%). Trong báo cáo các địa phương chủ yếu trình bày về tiến độ, tình hình thực hiện công tác giải ngân vốn năm 2023, chưa nêu rõ được các vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện và các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả việc giải ngân trong thời gian đến. Để đảm bảo cho việc giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đáp ứng yêu cầu tiến độ quy định, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao UBND thị xã An Nhơn và UBND huyện Tây Sơn

- Ngay từ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết và UBND tỉnh đã ra Quyết định giao vốn đầu tư năm 2023 cho các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay, tình hình triển khai các danh mục dự án, công trình và tiến độ giải ngân trên địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn rất chậm, nhất là đối với 3 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, Xây

dựng nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 03 Đề án phát triển cơ sở Y tế, Công an xã, Giáo dục, ngoài ra một số công trình, dự án không thuộc các nội dung nêu trên cũng đang triển khai giải ngân rất chậm. Mặc dù UBND thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn đã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nguồn vốn được phân bổ của Trung ương, của Tỉnh kết hợp với nguồn vốn địa phương, tuy nhiên công tác kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện vẫn còn chưa quyết liệt, hiệu quả nên tiến độ giải ngân chậm. Qua xem xét đánh giá tình hình những vấn đề tồn tại, vướng mắc có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, cụ thể như: Có một số Dự án, Chương trình việc giao vốn đầu tư còn chậm, công tác triển khai còn gặp nhiều vướng mắc, trong đó có cả vướng mắc về cơ chế chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời, còn phải chờ đợi hướng dẫn từ Trung ương; Năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý dự án còn yếu chưa đáp ứng yêu cầu; việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư còn manh mún, thiếu tập trung trong khi năng lực quản lý dự án của một số Chủ đầu tư, nhất là cấp xã rất hạn chế dẫn tới công tác chuẩn bị đầu tư chậm; thụ động trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục khai thác mỏ vật liệu, . . .

- Việc tổ chức thực hiện thủ tục đầu tư rất chậm, có một số dự án, công trình đã hoàn thành công tác đấu thầu xây lắp, nhưng vẫn có nhiều công trình đến nay vẫn chưa xong thủ tục đầu tư, trong đó có cả các công trình được giao vốn từ đầu năm 2023; một số dự án chuyển tiếp các nhà thầu triển khai thi công chậm, các chủ đầu tư thiếu đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công dẫn đến không có khối lượng hoàn thành để thực hiện giải ngân. Yêu cầu UBND huyện Tây Sơn, UBND thị xã An Nhơn khẩn trương chỉ đạo làm rõ và phân tích kỹ nguyên nhân triển khai các công trình, dự án chậm, nhất là các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 và triển khai ngay các giải pháp hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân để tránh nguy cơ mất vốn đối với các dự án chuyển tiếp.

- Trong quá trình thực hiện dự án, việc hoàn thành các hồ sơ thủ tục khai thác các mỏ vật liệu thường phải thực hiện rất lâu, trong khi các địa phương còn bị động trong việc sắp xếp thời gian hợp lý để lập thủ tục khai thác mỏ vật liệu, dẫn đến nhiều dự án, công trình sau khi đấu thầu xong mới lập thủ tục khai thác mỏ. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị còn bị động, lúng túng trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, . . . làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công công trình. Mặc dù trong thời gian từ đầu năm đến nay điều kiện thời tiết rất thuận lợi triển khai thi công nhưng các địa phương không triển khai được; thời gian còn lại rất ngắn sẽ rơi vào mùa mưa gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công xây dựng công trình. Các địa phương, đơn vị có liên quan phải tập trung quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ công trình xây dựng, nhất là các hạng mục công việc thực hiện trong giai đoạn mùa mưa năm 2023. Tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát và đã ban hành các Văn bản

quy định về giá vật liệu phù hợp với thị trường, do đó các địa phương phải tập trung chỉ đạo đơn vị thi công triển khai thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo đúng quy định tại hợp đồng đã ký kết.

- Việc lựa chọn đơn vị tư vấn có ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của dự án và chất lượng xây dựng công trình, do đó các địa phương nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh, lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, uy tín để đảm bảo chất lượng hồ sơ thiết kế, tránh việc phải sửa chữa, điều chỉnh hồ sơ do không đáp ứng quy trình thủ tục hồ sơ và các yêu cầu kỹ thuật theo quy định làm kéo dài thời gian ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án. Các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng phải thường xuyên kiểm tra, rà soát đôn đốc việc thực hiện trình tự hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án để đảm bảo khi triển khai thi công không bị vướng mắc, nhất là các thủ tục về khai thác mỏ đất, phòng cháy chữa cháy, . . . phải có kế hoạch thực hiện cụ thể và giải pháp triển khai hợp lý để đảm bảo không làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

- Hiện nay, UBND tỉnh cũng đang chỉ đạo tập trung ưu tiên giải ngân hết nguồn vốn Trung ương bố trí cho các dự án. Đồng thời, tập trung điều chỉnh nội bộ trong các dự án của các Chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ giải ngân. Do đó, các địa phương cũng phải ưu tiên tập trung giải ngân hết vốn đối với các dự án sử dụng nguồn vốn của Trung ương, của Tỉnh đã bố trí và rà soát lại đề xuất điều chỉnh nội bộ trong địa phương để đảm bảo tiến độ giải ngân. Trường hợp điều chuyển nội bộ không đảm bảo được tiến độ giải ngân thì kiên quyết đề xuất điều chuyển cho dự án khác, địa phương, đơn vị khác để sử dụng trong năm 2023. Nếu các địa phương cố tình giữ vốn nhưng không đảm bảo giải ngân sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với nguồn vốn của địa phương nếu không sử dụng hết cho các danh mục dự án, công trình đã được phân bổ thì cũng phải khẩn trương điều chỉnh cho phù hợp, rà soát toàn bộ các nguồn vốn từ cấp huyện đến cấp xã để thực hiện điều chuyển nguồn vốn giống như ở cấp Tỉnh.

- Trong kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua các Đại biểu đã có ý kiến rất gay gắt về việc chậm giải ngân nguồn vốn điều chuyển từ 2022 sang 2023. Do vậy, đối với các công trình chuyển tiếp đã thực hiện điều chuyển vốn từ 2022 sang 2023, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vì không có lý do nào để trì hoãn, chậm trễ việc triển khai thi công xây dựng; trường hợp nhà thầu yếu kém, không bố trí đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công thì xem xét thay thế ngay, chuyển khối lượng cho nhà thầu khác thực hiện để đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, xem xét không cho các Nhà thầu chậm trễ, bị cắt khối lượng được tham gia thi công các dự án, công trình khác.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương có khó khăn, vướng mắc đối với 03 Chương trình MTQG phải sớm có Văn bản kiến nghị để các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. Đối với một số nội dung thuộc các Chương trình MTQG đang chờ hướng dẫn về cơ chế, chính sách của Trung ương thì các địa phương cũng phải chủ động triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư phù hợp với quy định hiện hành để khi có hướng dẫn thì kịp thời

triển khai. Đối với một số cơ chế chính sách cần phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh thì các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tháng 9 năm 2023.

- Các địa phương khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các danh mục thuộc 03 Đề án xây dựng cơ sở Y tế, Công an xã, Giáo dục để xem xét điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân.

- Đối với công trình, dự án thuộc danh mục khởi công mới trong năm 2023:

- + Các công trình, dự án đã hoàn thành công tác đấu thầu thi công thì khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời rà soát nguồn vốn điều chỉnh phù hợp để đảm bảo vốn thanh toán cho công trình và điều chuyển một phần cho các dự án khác có khả năng triển khai thi công tốt để đảm bảo tiến độ giải ngân.

- + Đối với các công trình, dự án đến ngày 10/9/2023 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa tổ chức đấu thầu xây lắp thì khẩn trương đề xuất điều chuyển nguồn vốn cho các dự án khác, chỉ giữ lại kinh phí để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để đảm bảo tiến độ giải ngân.

- UBND huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn khẩn trương rà soát lại kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để có kế hoạch điều chỉnh nguồn thu cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

- UBND huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn rà soát cụ thể từng danh mục, dự án, xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện chi tiết đến ngày 30/9/2023 sẽ thi công xây dựng đạt bao nhiêu, giải ngân được bao nhiêu, dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ giải ngân được bao nhiêu; phân loại cụ thể công trình chuyển tiếp, công trình xây dựng mới, công trình chuẩn bị đầu tư, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và 03 Đề án báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước **ngày 10/9/2023** để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Các địa phương khẩn trương thành lập các Tổ công tác giống như ở Tỉnh để kiểm tra kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải ngân vốn đầu tư năm 2023 trên địa bàn; phân công từng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Tổ trưởng tổ chức kiểm tra, rà soát từng địa phương cấp xã và các Chủ đầu tư dự án để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

- Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn hàng tháng phải tổ chức họp kiểm tra đôn đốc giải ngân vốn đầu tư trên toàn địa bàn; nhất là trong các thời điểm trước kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề vào tháng 9/2023 và kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.

- Các địa phương chủ động rà soát đề xuất danh mục đầu tư các dự án trọng điểm, quan trọng có tác động tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét cho triển khai thực hiện trước các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát lại toàn bộ các danh mục đầu tư, kế hoạch tiên độ giải ngân chi tiết, điều chuyển nguồn vốn phù hợp để đảm bảo kế hoạch giải ngân, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 20/9/2023**. Trong đó, rà soát các công trình thuộc kế hoạch năm 2023 nhưng đến ngày 30/9/2023 chưa hoàn thành thủ tục đấu thầu thi công xây dựng thì kiên quyết đề xuất cắt vốn để điều chuyển cho dự án khác, địa phương khác, Chủ đầu tư khác nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân tất cả các nguồn vốn chung toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn rà soát, thống nhất về số liệu báo cáo của các địa phương để tham mưu việc điều chuyển, điều hoà nguồn vốn để đảm bảo tiến độ giải ngân; xác định rõ trường hợp nào thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì đề xuất ra quyết định ngay, trường hợp nào thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh thì tổng hợp đề xuất để trình trong kỳ họp tháng 9/2023

3. Các Sở, ngành có liên quan phối hợp hỗ trợ các địa phương trong công tác thẩm định hồ sơ công trình, dự án và kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho các địa phương theo lĩnh vực quản lý ngành; nhất là giải quyết các vướng mắc về lĩnh vực đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, . .

4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ động phối hợp với các địa phương rà soát diện tích rừng cần chuyển đổi để phục vụ cho các dự án của địa phương; đôn đốc các địa phương hoàn thiện hồ sơ để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tháng 9/2023.

- Chủ trì, phối hợp làm việc với các địa phương có liên quan xem xét đề xuất việc điều chuyển nguồn vốn đối với Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới để đảm bảo tiến độ giải ngân; đồng thời, giải quyết các nội dung kiến nghị của các địa phương theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

5. Giao Sở Xây dựng rà soát hệ thống đơn giá đảm bảo sát với giá thị trường và thực hiện việc công bố giá theo quy định.

6. Giao Sở Tài chính đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách để đảm bảo cho việc chi thanh toán khối lượng hoàn thành trong xây dựng cơ bản.

7. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp làm việc với các địa phương có liên quan xem xét đề xuất việc điều chuyển nguồn vốn đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để đảm bảo tiến độ giải ngân; đồng thời, giải quyết các nội dung kiến nghị của các địa phương theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

8. Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp làm việc với các địa phương có liên quan xem xét đề xuất việc điều chuyển nguồn vốn đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đảm bảo tiến độ giải ngân; đồng thời, giải quyết các nội dung kiến nghị của các địa

phương theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Công an tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm